



ข่าวประชาสัมพันธ์

19 มกราคม 2559

เชฟรอน จับมือ เทศบาลเมืองปากพูนและท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช จัด ‘วันเด็ก 59’ เปิดโลกวิทยาศาสตร์ภายใต้แนวคิด “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต”



บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับบริษัทร่วมทุน พร้อมด้วยเทศบาลเมืองปากพูนและท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช จัดงาน “วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559” เปิดโลกการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้แนวคิด “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีทัศนคติที่ดีในการเรียนวิทยาศาสตร์และรักในการเรียนรู้ โดยกิจกรรมภายในงานจะเน้นความเชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวัน และทำให้การเรียนวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสนุก

น้องฮาดีส ยี่สุนทร อายุ 12 ปี ที่เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก“ ผมมางานวันเด็กที่นี้ ปีนี้เป็นปีที่ 2 เพราะผมชอบการจัดกิจกรรมของทางเซฟรอนมากครับ มีกิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เยอะ ที่ผมชอบมากคือหุ่นยนต์ต่างๆ ที่ผมเคยเห็นแต่ในโทรทัศน์ วันนี้ผมได้สัมผัสของจริงรวมทั้งเครื่องบินของเซฟรอนด้วยครับ ”คำบอกเล่าความตั้งใจของ ที่ตัดสินใจมาร่วมกิจกรรมวันเด็กที่ทำอากาศยานนครศรีธรรมราชอีกครั้งในปีนี้

ในขณะที่**น้องศอดิก โต๊ะเส็น** อายุ ปี 11ที่ปีนี้ตั้งใจชวนผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่นี้เป็นครั้งแรก บอกว่า “ผมมาที่นี้ปีนี้เป็นปีแรกครับ ผมได้ยินจากเพื่อนๆ ที่โรงเรียนพูดกันว่ากิจกรรมเยอะ มีเกมส์สนุกๆ ผมตื่นเช้าและให้พ่อมาส่งที่สนามบินเลยครับ”

นางหทัยรัตน์ อติชาติ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์ บริษัท เซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า ปีนี้ นับเป็นปีที่ 8 แล้ว ที่ทางเซฟรอนได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเซฟรอนรู้สึกยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆ และครอบครัวของพี่น้องชาวนครศรีธรรมราช โดยในแต่ละปี กิจกรรมได้รับการตอบรับที่ดี มีเยาวชนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กมากมาย ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 5,000 คน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้ ได้นำแนวคิดมาจากโครงการหลักในปีนีของเซฟรอน ซึ่งก็คือ โครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยในการเรียนรู้ในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ พร้อมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ให้เยาวชนรู้จัก คิด วิเคราะห์ ตั้งคำถาม แก้ปัญหาและมีความคิดสร้างสรรค์ เพราะเยาวชนจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตได้อย่างแท้จริง”



ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์ บริษัท เซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวอีกด้วยว่า “สำหรับกิจกรรมวันเด็กภายใต้แนวคิด “Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ในปีนี้ จะช่วยให้เยาวชนสามารถทำความเข้าใจเรื่องราว

ด้านวิทยาศาสตร์ได้ง่ายขึ้น โดยเด็กๆ ที่มาร่วมงานจะได้รับความสนุกสนานกับเกมและกิจกรรมหลากหลายที่ส่งเสริมความรู้และทักษะเชิงวิทยาศาสตร์ พร้อมรับความรู้จากการทดลองวิทยาศาสตร์แบบสนุกและเข้าใจง่าย นอกจากนี้ น้องๆ จะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ของจริงที่นำมาแสดงภายในงานอีกด้วย ”

ทางด้าน**คุณนัท วงศ์แดง** อายุ ปี 42ซึ่งตัดสินใจพาลูกชายมาจากอำเภอท่าศาลา เพื่อร่วมกิจกรรมวันเด็กที่นี่ กล่าวว่า “ผมชอบในการที่บริษัทเซฟรอนฯ จัดกิจกรรมที่สอดแทรกความรู้ต่างๆ แบบนี้นะครับ ที่ผมมาที่นี่เพราะทราบว่ามีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์เยอะ ลูกชายผมชอบเกี่ยวกับการประดิษฐ์มากครับ และจะคอยสนับสนุนลูกทุกช่อง มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ นอกจากจะสนุกแล้ว เด็กๆ ยังได้เรียนรู้ได้ฝึกทักษะ รู้จักจินตนาการ ขอขอบคุณทางเซฟรอนที่จัดกิจกรรมดีๆ และอยากให้จัดต่อไปทุกปีและเพิ่มกิจกรรมให้เยอะกว่านี้ครับ”

ในส่วนของ**น้องศอดิก โต๊ะเส็น** บอกความรู้สึกหลังจากได้ร่วมกิจกรรมในวันนี้ว่า “ผมชอบที่สุดคือ ผมได้สัมผัสกับเฮลิคอปเตอร์ครับ ผมได้ลองนั่งที่กัปตันและที่นั่งของผู้โดยสาร ผมจะแหงนหน้ามองเครื่องบินทุกครั้งที่มีโอกาสครับ ผมมีความฝันว่า สักวันผมจะเป็นคนขับเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์เอง ผมอยากให้ทางเซฟรอนจัดกิจกรรมแบบนี้อีกในหลายๆ ปีครับ ”

